



คำกล่าวเปิดการประชุม
โดย พลเรือเอก อนุศักดิ์ พิพัฒนาสัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีเมค) ครั้งที่ ๔๘
วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้อง Head of State Chamber ชั้น ๒
โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel จังหวัดชลบุรี

ศาสตราจารย์ ดร. ฟาม วู ลุน ประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ท่านสมาชิกสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ท่านผู้แทนจากประเทศสมาชิกสมทบ และหน่วยงานสมาชิกสมทบ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และท่านนายกเมืองพัทยา
เจ้าหน้าที่อาวุโสและผู้แทนจากประเทศสมาชิกซีมีโอ
ท่านผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ประจำประเทศไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ
ผู้แทนศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ในนามของรัฐบาลไทย ผมขอต้อนรับสมาชิกสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคณะผู้แทนทุกท่าน ตลอดจนผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ และผู้สังเกตการณ์ การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๔๘ ที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ประเทศไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาซีเมคที่ประเทศไทยอีกครั้ง ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นับเป็นเวทีด้านการศึกษาระดับภูมิภาคที่สำคัญยิ่งโดยผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอ จะได้ร่วมกันหารือเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผมจึงมีความยินดีที่จะเป็นผู้แทนของรัฐบาลไทยในการต้อนรับทุกท่านสู่ประเทศไทย และสู่การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๔๘ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเพื่อให้การประชุมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ

ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผมตระหนักดีว่าการประชุม สภาซีเมคครั้งนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปี๒๕๕๘ เป็นปีที่องค์การซีมีโอมีอายุครบ ๕๐ ปี ซึ่งถือว่าเป็นกลไกด้านการศึกษาที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยาวนานที่สุดใภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การซีมีโอได้ดำเนินโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคนี้ในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีผมจึงขอแสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จที่ผ่านมาขององค์กร ซีมีโอ และผมเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมแรงร่วมใจ และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิกสภาซีมีโอ จะส่งผลให้องค์กรซีมีโอสามารถพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างเข้มแข็งทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ในวาระที่องค์กรซีมีโอครบรอบ ๕๐ ปี ในปีนี้ การประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ ๔๘ จึงเป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์ระดับนโยบายด้านการศึกษาของภูมิภาคที่ประเทศสมาชิกของซีมีโอ จะได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานทั้งในด้านอุปสรรค และปัญหา ขององค์กรซีมีโอ ในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้ง ร่วมกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ขององค์กรซีมีโอ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ของภูมิภาค ให้บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผมมีความเชื่อมั่นว่าตลอดการประชุมสภาซีเมค รวมถึงการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีในหัวข้อ “องค์กรซีมีโอ ในทศวรรษหน้า ” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ จะเป็นเวทีที่สะท้อนพลังแห่งภูมิปัญญาและความมุ่งมั่นที่ท่านสมาชิกสภาจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งร่วมกันกำหนดนโยบาย และทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรซีมีโอในอนาคต เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของประเทศสมาชิก ให้มีความเข้มแข็ง รู้เท่าทัน และสามารถผลิตกำลังคน ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ กระแสโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการของไทย ตระหนักถึงภารกิจสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ และภูมิภาค และได้ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับ องค์กรซีมีโอในการดำเนินงานเพื่อ พัฒนาการศึกษาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน การปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม การส่งเสริมและยกสถานะวิชาชีพครู เป็นต้น นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ประสานความร่วมมือทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีกับประเทศต่างๆ ผมขอให้คำมั่นว่ารัฐบาลไทยจะยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับนานาประเทศ องค์กรระดับภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะการพัฒนาให้พลเมืองของชาติ รวมถึงเยาวชนในยุคปัจจุบัน ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสังคมในองค์กรรวม นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีทักษะชีวิตและสังคมที่เหมาะสม เป็นพลเมืองของชาติที่พร้อมก้าวสู่การเป็นประชาคมของภูมิภาคในปัจจุบัน และเป็นพลเมืองของโลกในอนาคต

ผมเชื่อมั่นว่า ประเทศสมาชิกขององค์กรซีมีโอ จะยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการรับมือกับปัญหาอุปสรรคและความท้าทาย ทางการศึกษาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน เรา

จะกำหนดแผนงานด้านการศึกษาในอนาคต โดยคำนึงถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคโลกาภิวัตน์

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ในโอกาสนี้ เราอาจต้องมองย้อนหลังเพื่อรำลึกถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการทำงานขององค์กรที่ถือเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงไว้ให้กับองค์กรในช่วง ๕๐ ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบุคคลที่พวกเราควรถือเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องและเพื่อเป็นการแสดงความเคารพบุคคลกลุ่มนี้ องค์กรซีมีโอจึงได้จัดให้มีรางวัล SEAMEO Recognition Award ให้กับผู้ที่ได้มีส่วนในการทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรจำนวน ๖ ท่าน ซึ่งถือว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า ผมขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง ๖ ท่าน และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

ในท้ายสุดนี้ ผมขอต้อนรับทุกท่านสู่ประเทศไทยอีกครั้ง และหวังว่าตลอดเวลาที่ท่านพำนักในประเทศไทย ท่านจะประทับใจกับความสุข และได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ประทับใจ ผมขอเชิญทุกท่านแวะเยี่ยมเยือนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย และของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยชาวจังหวัดชลบุรีทุกคนมีความยินดีและพร้อมที่จะให้การต้อนรับท่านด้วยมิตรไมตรีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยทุกคน

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสมัชชารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ สภาซีเมค ครั้งที่ ๔๘ และขออวยพรให้การประชุมครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ขอขอบคุณ
